

Lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30 về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 27/9, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Thái Bình.

Theo dự thảo báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30, các chính sách phòng, chống dịch Covid-19 của Nghị quyết đã đáp ứng yêu cầu cấp bách công tác phòng, chống dịch; tạo cơ sở pháp lý vững chắc, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn phòng, chống dịch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết được triển khai đồng bộ, toàn diện, thống nhất trong cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Nghị quyết góp phần quan trọng trong kiểm soát dịch Covid-19, đưa đất nước về trạng thái bình thường mới, từng bước phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm và các giải pháp, kiến nghị, đề xuất.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thảo luận về tình hình triển khai Nghị quyết số 30; các giải pháp để xử lý vấn đề phát sinh do tác động của dịch Covid-19. Phó biểu Kế luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Covid-19 là đại dịch chưa có trong tiến lệ. Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân, nhiều văn bản, các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đã được triển khai, trong đó có Nghị quyết số 30. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục đánh giá hiệu quả, tính kịp thời của Nghị quyết; bổ sung một số khó khăn vào dự thảo báo cáo. Bộ Y tế tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, sớm hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết. Dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19; chỉ đạo sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc bảo đảm công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LANH

Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang các địa phương

Chiều ngày 27/9, khối thi đua lực lượng vũ trang các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Năm 2022, đảng ủy, ban CHQS các huyện, thành phố đã hoàn thành toàn diện các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc với cách làm mới, linh hoạt, sáng tạo, nhất là công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm, dự báo, tham mưu giải quyết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nền nếp

chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì chặt chẽ. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được tiến hành có hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và có chiều sâu, tạo sức lan tỏa lớn, là động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Các phong trào, các mô hình, các cuộc vận động tiếp tục được duy trì hiệu quả như: phong trào "Lực lượng vũ trang tình đồng hành cùng cấp lá yêu thương, hướng tới học sinh nghèo vượt khó", mô hình "Đàn vận khéo", cuộc vận động "Phát

huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"... Những mô hình mới, cách làm hay đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, xếp nhóm 1 thuộc về Ban CHQS các huyện Vũ Thư, Tiến Hải. Các đơn vị trong khối đã tổ chức kỷ kết giao ước thi đua và bàn giao khối trưởng thi đua năm 2023.

TRINH CƯỜNG

Rộn ràng sản xuất vụ đông sớm ở Hưng Hà

Vụ đông luôn được huyện Hưng Hà xác định là vụ sản xuất chính trong năm cùng với 2 vụ lúa. Do vậy, việc quy hoạch vùng sản xuất, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống đều có sự gắn kết cả 3 vụ. Với quyết tâm không để đất nghỉ, đất trống nên khi lúa chín đã thu, nông dân huyện Hưng Hà đã bắt đầu rải lúa đất bầu gieo trồng cây vụ đông để bảo đảm thời vụ.



Cán bộ HTX DVNN xã Duyên Hải (Hưng Hà) kiểm tra cây bí mới gieo trồng.

Cây bí đỏ vốn có "duyên nợ" với bà con nông dân xã Duyên Hải và là cây trồng chủ lực của người dân nơi đây hàng chục năm nay. So với nhiều cây trồng khác thì bí đỏ dễ trồng, chi phí giống, phân bón thấp, nhiều năm qua, bà con nông dân trong xã đã trồng bí theo phương pháp làm đất tối thiểu, không cần làm luống, chỉ thực hiện một số thao tác như: rẽ lúa, đặt bầu, bón phân, phủ rạ xung quanh. Ông Vũ Quang Phụng, thôn Khá Đông năm nay trồng 1,5 mẫu bí đỏ. Để bảo đảm thời vụ, ông Phụng đã làm bầu sớm trước 10 ngày và nhanh chóng rải lúa đất bầu. Ông Phụng chia sẻ: Từ ngày 20/9, gia đình tôi đã bắt đầu đưa bầu ra ruộng. Do chủ động làm sớm nên khi thu hoạch lúa xong thì bí đã lên xanh. Đến nay, gia đình tôi đã gieo trồng được 5 sào bí, phần đầu đến cuối tháng 9 hoàn thành gieo trồng cây vụ đông.

Phát huy truyền thống này, vụ đông năm nay, xã Duyên Hải phần đầu gieo trồng 231ha, vượt so với chỉ tiêu huyện giao 4ha. Trong đó, bí 120ha còn lại ngô và rau màu năm nay trồng 1,5 mẫu bí đỏ. Để bảo đảm thời vụ, ông Phụng đã làm bầu sớm trước 10 ngày và nhanh chóng rải lúa đất bầu. Ông Phụng chia sẻ: Từ ngày 20/9, gia đình tôi đã bắt đầu đưa bầu ra ruộng. Do chủ động làm sớm nên khi thu hoạch lúa xong thì bí đã lên xanh. Đến nay, gia đình tôi đã gieo trồng được 5 sào bí, phần đầu đến cuối tháng 9 hoàn thành gieo trồng cây vụ đông. Mặc dù chịu nhiều yếu tố tác động của thời tiết nhưng nông dân xã Duyên Hải vẫn luôn hướng ứng sôi nổi phong trào thi đua sản xuất vụ đông và đã địa phương đứng tốp đầu của

huyện. Phát huy truyền thống này, vụ đông năm nay, xã Duyên Hải phần đầu gieo trồng 231ha, vượt so với chỉ tiêu huyện giao 4ha. Trong đó, bí 120ha còn lại ngô và rau màu năm nay trồng 1,5 mẫu bí đỏ. Để bảo đảm thời vụ, ông Phụng đã làm bầu sớm trước 10 ngày và nhanh chóng rải lúa đất bầu. Ông Phụng chia sẻ: Từ ngày 20/9, gia đình tôi đã bắt đầu đưa bầu ra ruộng. Do chủ động làm sớm nên khi thu hoạch lúa xong thì bí đã lên xanh. Đến nay, gia đình tôi đã gieo trồng được 5 sào bí, phần đầu đến cuối tháng 9 hoàn thành gieo trồng cây vụ đông. Mặc dù chịu nhiều yếu tố tác động của thời tiết nhưng nông dân xã Duyên Hải vẫn luôn hướng ứng sôi nổi phong trào thi đua sản xuất vụ đông và đã địa phương đứng tốp đầu của

các cánh đồng xã Dân Chủ, người thu hoạch lúa, người chở cây giống ươm trồng, người thì làm đất, làm luống, tưới cây... điển hình ra hời hời. Ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Phú Hội là một trong những hộ đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất để mở rộng trồng cây vụ đông; gia đình tôi lựa chọn cây bí là cây trồng chủ lực trong vụ đông. Là cây vụ đông ưa ẩm nên đòi hỏi phải tưới nước, chúng tôi còn triển khai nhiều giải pháp khuyến khích bà con thông qua việc làm tốt các khâu dịch vụ, triển khai sớm việc trợ giá giống, vật tư phân bón phục vụ nông dân sản xuất. Thời điểm này, chúng tôi đã cung ứng 9.000 gói bí và hỗ trợ bà con 50% giá mua giống. Cũng giống như Duyên Hải, những ngày này tại

vụ đông, chúng tôi phần đầu hoàn thành 185ha cây vụ đông theo kế hoạch. Vụ đông năm 2022, huyện Hưng Hà phần đầu gieo trồng 6.150ha trở lên, chủ yếu: ngô, bí xanh, bí đỏ, đậu tương, khoai tây, khoai lang và rau màu các loại. Để tạo thuận lợi mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông, UBND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ mỗi xã, thị trấn đạt chỉ tiêu huyện giao 10 triệu đồng; hỗ trợ 50% giá giống ngô nếp, bí đỏ, bí xanh cho các mô hình trồng một loại cây vụ đông tập trung từ 5ha trở lên trên đất lúa; hỗ trợ 50% tiền mua giống, phân bón, làm đất và tập huấn khoa học kỹ thuật để thực hiện mô hình liên kết cơ giới hóa trồng khoai tây giữa trạm khuyến nông huyện và các xã, thị trấn. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Từ ngày 15/9, nông dân một số xã đã tiến hành gieo trồng cây vụ đông sớm, đến nay toàn huyện đã gieo trồng gần 900ha cây vụ đông ươm ươm. Khuong thời vụ gieo trồng cây vụ đông ươm kết thúc trước ngày 5/10, vì vậy thời điểm này huyện tập trung dồn sức, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa mùa để tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ươm, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra. Vụ đông có thời gian ngắn nên việc đẩy mạnh và mở rộng diện tích sản xuất cây trồng vụ đông ở Hưng Hà đang là hướng đi tích cực trong chuyển đổi cây trồng, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng trên cùng diện tích đất canh tác, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

THANH THỦY

Đường liên xã Trung An - Vũ Phúc xuống cấp nghiêm trọng



Đường ngập nặng mỗi khi mưa to.

Hiện nay, tuyến đường liên xã từ xã Trung An (Vũ Thư) đi xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo phản ánh của người dân tuyến đường dài chỉ khoảng 1km nhưng từ nhiều năm nay mặt đường đã bị cày nát, xuống cấp nghiêm trọng, chỉ chít những "ổ gà", "ổ voi". Vì thế, con đường luôn là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông bởi trời nắng thì bụi, trời mưa thì mặt đường nhiều đoạn thành sông, thành vũng và vô tình trở thành những cái bẫy đối với các phương tiện lưu thông. Ông Mai Văn Yên, thôn An Lộc, xã Trung An cho biết: Con đường này đã bị xuống cấp từ lâu, mặt đường nhiều chỗ bị bong tróc chỉ còn tro tro lại đất đá. Chúng tôi chỉ mong nhà nước và các ban,

ngành chức năng sớm sửa chữa, nâng cấp để thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa và đi lại của bà con. Trung An và Vũ Phúc là hai địa phương có tuyến đường sản xuất, thâm canh rau màu, nên số lượng tiểu thương chuyên chở nông sản lên chợ đầu mối ở phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) đi qua tuyến đường khá lớn. Bà Hạ Thị Tuyết, thôn An Lộc, xã Trung An chia sẻ: Con đường xuống cấp nhiều năm nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn; đặc biệt vào ban đêm bởi mặt đường đã bong tróc, biến thành đường cấp phối lổm chổm đá nên việc đi chuyển thực sự rất vất vả. Chúng tôi đành chọn đường vòng lên tuyến Đoàn Khuê, chấp nhận đường xa, tăng thêm chi phí vận chuyển cho mỗi chuyến hàng nhưng thuận tiện, an toàn hơn.

Anh Trịnh Văn Hoàn, thôn Cự Phú, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) cho hay: Mặc dù đường xuống cấp rất khó đi nhưng do công việc bắt buộc nên hầu như ngày nào tôi cũng phải chở hàng qua tuyến đường này; nguy hiểm nhất là những khi trời mưa, đường như trời đổ nước. Có nhiều đoạn cây cỏ mọc um tùm, lẩn cả xuống lòng đường khiến mặt đường bị thu hẹp chỉ còn khoảng hơn 2m, ô tô, xe máy còn không tránh nhau nổi; ngoài ra việc hạn chế tầm nhìn cũng rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Trung An cho biết: Tuyến đường liên xã từ Trung An đi Vũ Phúc là tuyến đường kết nối khu vực trung tâm xã lên thành phố Thái Bình. Trước tình trạng xuống cấp nhiều năm nay, địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị mong các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư

sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này. Để khắc phục tạm thời, địa phương đã tổ chức san, gạt, xử lý một số đoạn xuống cấp nghiêm trọng bằng vật liệu xây dựng, tuy nhiên tình hình vẫn không cải thiện đáng kể. Việc tuyến đường được tu bổ sẽ rút ngắn thời gian từ xã lên thành phố, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, mang lại diện mạo mới cho địa phương. Trao đổi về tuyến đường liên xã từ Trung An đi Vũ Phúc đang xuống cấp nghiêm trọng, ông Cao Vũ Thạch, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vũ Thư cho biết: Với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm chất lượng, bền vững và bảo đảm tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, huyện Vũ Thư đã tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để làm mới, tu sửa nhiều tuyến đường trong huyện. Tuy nhiên, nguồn vốn hạn chế, trong khi tình trạng xuống cấp của các tuyến đường ngày càng trầm trọng nên việc duy tu, sửa chữa chưa đáp ứng nhu cầu. Trước nhu cầu bức thiết trong đi lại, giao thương và bảo đảm an toàn giao thông, huyện cũng mong muốn được các cấp bổ trợ thêm nguồn vốn nhằm sửa chữa, cải tạo những tuyến đường trên. Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí về giao thông được chú trọng và cần phải đi trước một bước để phục vụ việc đi lại, giao thương phát triển kinh tế - xã hội... nghĩa là 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa phải đạt tiêu chuẩn. Hy vọng các cấp, ngành chức năng sớm quan tâm, xem xét có biện pháp khắc phục tình trạng xuống cấp tại tuyến đường này để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.

NGUYỄN THỜI

Làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp

Xuất thân trong một gia đình làm nông nghiệp, bằng ý chí, nghị lực và sự nỗ lực phấn đấu, anh Lại Hợp Quang, thôn Đông Đông Hải, xã Đông Vinh (Đông Hưng) là gương điển hình trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp. Anh là 1 trong 7 hội viên nông dân của Thái Bình vinh dự tham dự hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2022.

Đã có thâm niên 15 năm làm cán bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam với thu nhập ổn định nhưng anh Quang lại quyết định xin nghỉ việc để quê hương lập nghiệp. Năm 2010, khi địa phương có chủ trương chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi, anh mạnh dạn xin đầu tư hơn 1ha đất tư 1,5 tỷ đồng xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá truyền thống, trồng thêm cây ăn quả để có thêm thu nhập, giảm bớt ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Anh chia sẻ: Khó khăn nhất với tôi khi lập nghiệp là quyết định sẽ trồng cây gì và nuôi con gì để cho hiệu quả kinh tế cao bởi vốn đầu tư với mình quá lớn. Sau khi tìm hiểu từ bạn bè, người thân, tôi sang Hải Dương học tập kinh nghiệm chăn nuôi từ những mô hình thành công, đồng thời tìm mối liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm với một số doanh nghiệp. Trên diện tích đất của mình, anh Quang xây dựng 1.000m² chuồng nuôi lợn, 2.000m² chuồng nuôi gà thương phẩm, trong đó dùng mái che cao, chống nóng giúp cho không khí luôn thông thoáng, lắp đặt hệ thống phun sương, làm mát, mang ăn, nước uống tự động theo công nghệ của nước ngoài. Nhờ vậy đàn vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế dịch bệnh. Anh dùng chế phẩm vi sinh xử lý chất thải trong chăn nuôi bảo vệ môi trường và có thêm nguồn thu nhập.

Quang cho biết: Năm 2019 là thời điểm các hộ chăn nuôi lợn trong xã nước gặp khó khăn, thiết bị lợn nặng vì bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng với tôi lại là cơ hội để mình đổi đời. Từ 50 con lợn nái ban đầu, tôi dành toàn bộ vốn tích góp nuôi lợn và vay mượn thêm 500 triệu đồng đầu tư mua lợn nái, nâng tổng đàn lợn nái lên 100 con, quy mô lợn thịt khi đã liên kết cùng một số hộ chăn nuôi lợn thịt. Trong thời gian này, tôi cũng hiện với tôi khi lập nghiệp là quyết định sẽ trồng cây gì và nuôi con gì để cho hiệu quả kinh tế cao bởi vốn đầu tư với mình quá lớn. Sau khi tìm hiểu từ bạn bè, người thân, tôi sang Hải Dương học tập kinh nghiệm chăn nuôi từ những mô hình thành công, đồng thời tìm mối liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm với một số doanh nghiệp. Trên diện tích đất của mình, anh Quang xây dựng 1.000m² chuồng nuôi lợn, 2.000m² chuồng nuôi gà thương phẩm, trong đó dùng mái che cao, chống nóng giúp cho không khí luôn thông thoáng, lắp đặt hệ thống phun sương, làm mát, mang ăn, nước uống tự động theo công nghệ của nước ngoài. Nhờ vậy đàn vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế dịch bệnh. Anh dùng chế phẩm vi sinh xử lý chất thải trong chăn nuôi bảo vệ môi trường và có thêm nguồn thu nhập.

Chia sẻ về quyết định thành công của mình, anh

thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hưng đánh giá: Hội viên Lại Hợp Quang là người dám nghĩ, dám làm, đã mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình đem lại thu nhập cao. Anh Quang đã kết nối với nhiều hội viên nông dân khác trên địa bàn huyện chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi, liên kết bao tiêu sản phẩm. Anh cũng là người rất nhiệt tình, trách nhiệm với các phong trào của hội, tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới và các hoạt động của địa phương. Nhiều năm liền, anh Quang được bình chọn là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

TIẾN ĐẠT



Mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Lại Hợp Quang thu từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng/năm.